



สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการรายวัน มติชน ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจ new)108 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย</p>	<p>โครงการของขวัญปีใหม่ 2560</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. แลงข่าวโครงการของขวัญปีใหม่ 2560 ว่า สธ.มอบให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกระดับทั่วประเทศ จัดกิจกรรมในช่วงวันที่ 1-15 ม.ค.2560 ดังนี้ 1.ตรวจคัดกรองสุขภาพ ป้องกันโรคไม่ติดต่อพรีครอบครัวทุกสิทธิ์การรักษา ส่วนค่าใช้จ่าย สธ.เป็นผู้รับผิดชอบ 2.ให้จัดแสดงมุมตัวอย่าง สมุนไพรไทยพร้อมสรรพคุณ ณ จุดบริการผู้ป่วยนอก พร้อมทั้งแจกต้นกล้าสมุนไพรที่โรงพยาบาลสามารถเพาะปลูกเองได้ หรือการแจกตัวอย่างยาสมุนไพรไทย อาทิ ขมิ้นชัน ยาหอม ฟ้าทะลายโจร มะขามป้อม และรางจืด เป็นต้น และ 3.การออกตรวจคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภคในท้องตลาดและร้านค้าทั่วไป</p> <p>-ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ โฆษก สปสช. กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวปีใหม่ ประชาชนที่ใช้สิทธิ์บัตรทอง หากในระหว่างที่เดินทางไปต่างจังหวัดและมีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล 1.หากเจ็บป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤติ สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ที่สถานพยาบาลทุกแห่งที่อยู่ใกล้ที่สุด ตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ” 2.หากไม่ใช่กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤติ แล้วมีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาที่รพ. เช่น ความดันโลหิตขึ้นสูง ปวดศีรษะมาก ท้องเสียรุนแรง กรณีนี้เป็นไปตามข้อบังคับ สปสช.ว่าด้วยการใช้สิทธิ์รับบริการสาธารณสุข กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ซึ่งสามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลอื่นได้ ซึ่งสถานพยาบาลอื่นนั้น หมายถึงสถานพยาบาลที่ไม่ได้ลงทะเบียนประจำไว้ และสถานพยาบาลที่ไม่ได้เข้าร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 7 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545.</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการรายวัน ไทยโพสต์</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>M2F</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>ตรวจกระแสไข้ปีใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวิฑูรย์ เลขานุการ อัย. เปิดเผยว่า จะขอให้ สสจ.สุ่มตรวจอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค อย่างไรก็ดีตาม เบื้องต้นในส่วนกลางที่ดำเนินการสุ่มตรวจมาประมาณ 800 รายการ ก็ยังไม่พบเจออาหารที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้อยากให้ประชาชนเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรไม่หวานจัด มันจัด หรือเค็มจัด โดยสังเกตจากตราสัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ Healthier Choice”</p> <p>- นพ.จิรพันธ์ เต็มพันธ์ นพ.สสจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลากจังหวัดภูเก็ต และอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน เทศบาลนครภูเก็ต สุ่มตรวจกระแสไข้ของของขวัญปีใหม่ในห้างสรรพสินค้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผอ.สคร.ที่ 9 นครราชสีมา ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยตัวแทนสำนักงานสรรพสามิต เขต 3 และตำรวจ ลงพื้นที่สุ่มตรวจกระแสไข้ของของขวัญปีใหม่ ในห้างสรรพสินค้าต่างๆ ในพื้นที่ อ.เมือง นครราชสีมา</p> <p>-เสนอข่าว นายอาเนช โออิน รอง นพ.สสจ.ตรัง ตรวจกระแสไข้ของของขวัญปีใหม่ พร้อมแนะนำผู้จำหน่ายแสดงฉลากให้ถูกต้อง แนะนำประชาชนเลือกซื้อสินค้าที่ดีมีคุณภาพ</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p>อก.แนะนำผู้เดินทางเตรียมยาให้พร้อม</p> <p>-เสนอข่าว ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการ อก. แนะนำผู้เดินทางช่วงปีใหม่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ควรเตรียมยาให้พร้อมเท่ากับจำนวนวันที่จะต้องเดินทาง หรือ สำรองเพิ่ม 3-5 วัน และ ติดชื่อยาไปด้วย สำหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะควรเลี่ยงกินยาที่ทำให้ง่วง กรณีไม่สามารถเลี่ยงได้ ควรจอดนอนพักผ่อนหายง่วงแล้วจึงขับต่อไป สำคัญที่สุดควรมีเบอร์โทรศัพท์ของแพทย์หรือพยาบาลที่ฝากครรภ์ไปด้วยถ้ามีปัญหาจะได้โทรปรึกษา หากมีเหตุสุดวิสัยจริงๆ ให้เข้าพบแพทย์ที่สถานพยาบาลในพื้นที่นั้น ๆ ทันที</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>รณรงค์ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>-เสนอข่าว เกสซ์กรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผอ.สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) เปิดเผยว่า เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครือข่ายเยาวชนชนป้องกัน นักดื่มหน้าใหม่ ได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกต่อ พล.ต.ต.สมชาย เกาสารานู ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง เพื่อเข้มงวด ตรวจจับ กำชับทุกพื้นที่ บังคับใช้กฎหมายห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถขณะอยู่บนทาง และห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนถนนและไหล่ทาง และขอสนับสนุน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>มาตรการเมาซ์จับ ยับยั้งรถและใบขับขี่ที่ตามนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้เครือข่ายฯ ได้มอบสื่อรณรงค์ปีใหม่ "กลับบ้านปลอดภัย มีวินัย มีน้ำใจ ไม่ดื่ม ไม่ซิ่ง" เป็นแผ่นป้ายไว้นิล 400 ผืนและสติ๊กเกอร์รณรงค์ อีกรกว่า 20,000 ชิ้น ให้ตำรวจทางหลวงด้วย</p> <p>-เสนอภาพข่าว นายสุปรีดา อุดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. นายทนต์ศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ชูแนวคิด "บนรถไฟและสถานีปลอดภัยหรีและสุรา" ณ บริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพง</p>
สยามรัฐ	<p>ลดอุบัติเหตุทางถนน</p> <p>-เสนอข่าว นายวัฒนา พุฒิศาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึง 4 มกราคม 2560 โดยในปี นี้ จ.แพร่ มีเป้าหมายการเกิดอุบัติเหตุไม่เกิน 46 ครั้ง บาดเจ็บไม่เกิน 48 ราย เสียชีวิต 0 ราย มีการตั้งจุดตรวจทั่วจังหวัด จุดหลัก 18 จุด จุดตรวจ อปท.135 จุด จุดสกัดประจำหมู่บ้าน 82 จุด รวม 235 จุด</p>
ไทยโพสต์ มติชน	<p>ร่างพ.ร.บ.โค้ดมิลค์</p> <p>-เสนอข่าว ผศ. (พิเศษ) ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา กล่าวว่า ทันตแพทยสภาได้ออกแถลงการณ์สนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ... ระบุว่า องค์การอนามัยโลกได้แนะนำให้เด็กได้กินนมแม่อย่างเดียวถึงอายุ 6 เดือน และกินนมแม่ต่อเนื่องควบคู่กับอาหารตามวัยจนถึงอายุ 2 ปี หรือนานกว่านั้น การใช้นมผงตัดแปลงสำหรับทารกหรืออาหารเสริมที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบแทนนมแม่ จะเพิ่มโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้เด็กฟันผุได้ง่าย รวมทั้งขอเสนอให้มีมาตรการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกื้อหนุนให้แม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะแม่ในกลุ่มราชการ รัฐวิสาหกิจและโรงงานอุตสาหกรรม</p>
บ้านเมือง	<p>ร่างพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ</p> <p>-เสนอข่าว นายวินนท์ แสงมาน อธิบดีประธานสหภาพแรงงานยาสูบ กล่าวว่า เผ่าติดตามการผลักดันร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบมาหลายปี เริ่มตั้งแต่การทำประชาพิจารณ์เมื่อปี พ.ศ.2555 จนกระทั่งกรม.เห็นชอบในหลักการร่าง พ.ร.บ.นี้เมื่อปีที่ผ่านมานี้ รู้สึกว่ากระทรวงสาธารณสุขและคุณหมอเอ็นจีโอทั้งหลายได้เปลี่ยนอุดมการณ์จากการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่เป็นการรณรงค์ต่อต้านอุตสาหกรรมยาสูบไปแล้วเต็มตัว เพราะการรณรงค์หลายอย่างรวมทั้งร่างกฎหมายฉบับนี้ กำลังไล่ต้อนให้อุตสาหกรรมยาสูบไม่มีแม้กระทั่งที่ยืนในสังคมไทย โดยมีมาตรการสุดโต่งคือ การใช้ซองบุหรี่แบบเรียบซึ่งเป็นการทำลายเครื่องหมายการค้าทำลายอุตสาหกรรมยาสูบ ทั้งนี้ไม่มีผลเกี่ยวข้องกับการป้องกันเด็กและเยาวชนโดยตรง ต่อให้มีสี มีโลโก้ มีอะไรต่างๆ แต่ถ้ากฎหมายเข้ามาควบคุมอย่างจริงจัง ด้วยกำหนดอายุขั้นต่ำของผู้ซื้อจาก 18 ปีเป็น 20 ปีซื้อไม่ได้ เข้าถึงไม่ได้ คนขายที่ขายก็ผิดกฎหมาย ต่างหากที่คือการแก้ปัญหาที่ตรงจุดซึ่งก็ไม่มีใครบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง</p>
โพสต์ทูเดย์ ไทยรัฐ มติชน ผู้จัดการรายวัน บางกอกโพสต์	<p>แปรรูปสมุนไพรไทย</p> <p>-เสนอข่าว นายอุดม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า วันที่ 29 ธ.ค.2559 จะมีการประชุมหารือบูรณาการกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข และสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (เอสเอ็มอี) อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปกลุ่มสมุนไพร ที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าได้ เช่น นำไปผลิตยารักษาโรค เครื่องสำอาง ฯลฯ</p> <p>ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลัก ในการขับเคลื่อนเอสเอ็มอี ให้เป็นรูปธรรมในปี 2560</p>
ไทยโพสต์	<p>สวัสดิการรักษานักงาน-ลูกจ้าง.กกต.</p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการจัดสวัสดิการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลให้พนักงานและลูกจ้างประจำของสำนักงาน กกต. ระหว่างสำนักงาน กกต.กับ สธ. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.60</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>โครงการพัฒนาชุมชนตามพระราชดำริ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2560 นี้ กรม สบส.ได้ร่วมมือกับศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สสจ.แม่ฮ่องสอน และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จัด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>โครงการพัฒนาชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอน ให้เป็นชุมชนจัดการสุขภาพ โดยขยายพื้นที่ใหม่ เช่นที่บ้านรวมไทยหรือปางอู๋ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีชื่อเสียงในพื้นที่ พร้อมชูเป็นแบบอย่างการพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนในพื้นที่ห่างไกลยุค 4.0 ด้วยปัญญาและนวัตกรรม คือทำให้ประชาชนมีความรู้และลงมือปฏิบัติจริงทั้งต่อตนเองและผู้อื่น</p>
ข่าวสด	<p>เตือนปอดบวมช่วงหน้าหนาว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โดฬพิณธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงและหนาวเย็นขึ้นต้องระวังปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะเด็กโอกาสเสี่ยงโรคปอดบวมได้ง่าย เนื่องจากภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำ การป้องกันโรคปอดบวมในเด็ก คือ ควรให้เด็กรับประทานนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กแข็งแรง หลีกเลี่ยงการสัมผัสโรค ฝึกหัดให้เด็กล้างมือทุกครั้งหลังทำกิจกรรมต่าง ๆ จัดสภาพแวดล้อมให้มีอากาศถ่ายเท และดูแลความสะอาดของบ้านอยู่เสมอ ที่สำคัญเด็กทุกคนควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามกำหนดจะทำให้เด็กมีความแข็งแรงห่างไกลจากโรคปอดบวม</p>
คมชัดลึก เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>เจ้าหญิงนิทราลืมตาได้</p> <p>-เสนอข่าว ความคืบหน้ากรณีคลินิกดังแห่งหนึ่งใน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ฉีดยารักษาอาการ น.ส.ชไมพร มदनน้อย อายุ 26 ปี กลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา นอนไม่ได้นานกว่า 10 วัน ปรากฏว่า น.ส.ชไมพรลืมตาขึ้นมาทั้ง 2 ข้าง เป็นครั้งแรก ประมาณ 5 นาที จากนั้นหลับตาลงเช่นเดิม ซึ่งสร้างความดีใจและปลาบปลื้มใจแก่พ่อแม่ ญาติพี่น้อง และคณะที่เข้าเยี่ยมอาการ ตลอดจนแพทย์ พยาบาลผู้ให้การรักษ ส่วนแนวทางการรักษาแพทย์เจ้าของไข้ได้นำเข้าห้องเอกซเรย์เพื่อตรวจดูปอด พบว่าปอดแข็งแรงเป็นปกติดี จึงนำตัวเข้าห้องไอซียู แต่ยังคงใช้เครื่องช่วยหายใจ และเฝ้าดูอาการต่อไปทั้งนี้แพทย์เจ้าของคลินิกได้มอบเงินให้ครอบครัว 1 หมื่นบาท เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น ในส่วนของค่ารถและค่าอาหารการกิน</p>
มติชนออนไลน์ เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์เดลินิวส์ ไอ.เอ็น.เอ็น	<p>ติดคุกโอมานเหตุพกยาต้องห้าม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมชาย พรหมมณี รอง นพ.สจ.พิษณุโลก รับเรื่องร้องเรียนจากนางสุนทรี เนียมกลาง ขอให้ช่วยเหลือลูกสาว คือ น.ส.รสสุคนธ์ เนียมกลาง เดินทางไปหาเพื่อนและทำงานที่ประเทศโอมาน ถูกจับติดคุกเนื่องจากพบยารักษาโรคประจำตัวแก้โรคซึมเศร้าและจิตเวชจำนวนมาก ยาบางตัวมีส่วนผสมของสารตั้งต้นยาเสพติด ติดปัญหาขั้นตอนในเรื่องประวัติการรักษาและใบรับรองเกี่ยวกับยาเฉพาะบางตัว เกรงว่าลูกจะได้รับอันตราย หลังทราบว่าได้กินยามานานกว่า 2 เดือนแล้ว ขอให้เจ้าหน้าที่ประสานการช่วยเหลือนำตัวส่งกลับประเทศไทยโดยด่วนด้วย ด้านสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก จะได้ประสานไปยังแพทย์ที่ทำการรักษาเพื่อรับรองประวัติการรักษาอาการของ ผู้ป่วย หลังจากนั้นจะประสานไปยังสถานทูตไทย ในประเทศโอมาน ให้เข้าไปตรวจสอบช่วยเหลือให้เร็วที่สุด</p>
ไทยโพสต์	<p>ชาววังดาลร้องหาแหล่งมลพิษทำน้ำเสีย</p> <p>-เสนอข่าว ชาวบ้านจำนวน 11 คน นำโดยนายไพบูลย์ ช่างฉาย นายก อบต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอความอนุเคราะห์เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษต้นน้ำเสีย และสั่งการให้แก้ไขปัญหาด่วน พบว่าแหล่งกำเนิดมลพิษที่ก่อให้เกิดปัญหาน่าจะมาจากโรงกลั่นปล่อยน้ำเสียของสถานประกอบการ ที่ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมเครื่องสหพัฒน์ รวมทั้งจากบ่อบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการที่อยู่ในความควบคุมดูแลรับผิดชอบของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จึงขอได้โปรดพิจารณาสั่งการ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการตรวจสอบแหล่งที่มาของปัญหา และดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน</p>
ข่าวสด	<p>อาหารฉลองปีใหม่ควรมีผักด้วย</p> <p>-เสนอข่าว รศ.ดร.รัชณี คงคาฉุยฉาย ผอ.สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล กล่าวเตือนคนไทยว่า การบริโภคอาหารฉลองปีใหม่ ให้เพิ่มสีเขียวในจานอาหารมากขึ้น เพราะอาหารประเภทเนื้อสัตว์ อาหารที่ปรุงด้วยการทอด อาจทำให้เสียต่อสุขภาพโดยไม่รู้ตัว เพราะการรับประทานเนื้อสัตว์ในปริมาณมากจะทำให้ร่างกายเสียสมดุลจากการรับประทานมากเกินไป ทำให้ระบบย่อยอาหารทำได้ยาก เสี่ยงต่อภาวะโรคกระดูกพรุน ไขมันหรือแป้งที่มากเกินไปเสี่ยงต่อโรคอ้วน และคอเลสเตอรอลสูง อาหารรสเค็มเสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูง โรคไต โรคอัมพฤกษ์ รวมถึงโรคหัวใจ</p>
เดลินิวส์	<p>มธ.พัฒนาหลักสูตรป้องกันโรคเขตเมือง</p> <p>-เสนอข่าว สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>หลักสูตร "การจัดการระบบป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง" รุ่นที่ 1 เพื่อผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลเมือง เทศบาลนคร นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพคนเมือง โดยมี นพ.สุเทพ เพชรมากร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธาน</p>
<p>แนวหน้า</p> <p>เดลินิวส์</p>	<p>สถานการณ์ไข้หวัดนก</p> <p>-เสนอข่าว สำนักสารสนเทศเมืองอุซึ ในมณฑลเจียงซู ของจีน จะงดซื้อขายสัตว์ปีกมีชีวิตตั้งแต่วันพฤหัสบดีนี้ เป็นต้นไป เพราะเกรงไข้หวัดนกระบาด นับเป็นเมืองที่สองของมณฑลเจียงซูที่มีคำสั่งลักษณะนี้ ฤดูหนาวปีนี้จีนมีผู้ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 แล้วอย่างน้อย 7 คน ในจำนวนนี้เสียชีวิต 2 คน ส่วนฮ่องกงมีผู้เสียชีวิต 1 ราย คณะกรรมการสุขภาพและการวางแผน ครอบคลุมมณฑลเจียงซูยืนยันว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่พบการติดเชื้อรายใหม่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินมาตรการที่จำเป็น</p> <p>-เสนอข่าว รัฐบาลเกาหลีได้กำจัดเปิดและไถ่ราว 26 ล้านตัว หลังพบการระบาดของไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์เอช 5 เอ็น 6 มาตรการกำจัดทำให้ราคาสัตว์ปีกในตลาดพุ่งสูงขึ้นเป็นเท่าตัว ขณะที่ญี่ปุ่นกำจัดไก่อีกกว่า 90,000 ตัวเมื่อวันอังคาร รวมเป็นกว่า 1 ล้านตัวแล้ว</p>

สุขภาพดี
เริ่มต้นที่นี่ 



สามารถค้นหารายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.moph.go.th/ops/iprg>

